

นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Policy)

บริษัท บีบีซีไอ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ และวิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อสถานะเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดและสามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติและต่อเนื่อง อันจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดำเนินงานที่มีความสำคัญ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดังนี้

1. จัดวางระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกันทั้งในระบบองค์กรและส่วนงานต่าง ๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานของบริษัทฯ ปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้พนักงานของบริษัทฯ ได้ตระหนักและเข้าใจ ทั้งนี้ เพื่อการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ ก็สามารถกู้กลับคืนได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ได้ ตลอดจนจะมีการดำเนินงานและประกอบธุรกิจที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่กำกับดูแล ผลักดัน ทบทวนการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวมให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่กำหนดไว้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานในกรณีเกิดภาวะวิกฤติ รวมถึงมีหน้าที่ในการประสานความเชื่อมโยงกันภายในองค์กร เพื่อจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงเพื่อระงับเหตุฉุกเฉินและวิกฤติการณ์ต่าง ๆ
3. ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ผลักดัน และสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามนโยบายและกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานของบริษัทฯ โดยประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการสนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567



นายพิชัย ฤทธิพร
ประธานกรรมการ
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)